

## บอร์ด สกสค.ลงมติเลิกจ้าง "สมมาตร"

นำเสนอเมื่อ : 28 พ.ย. 2558

**"ดาวพงษ์" เผย บอร์ด สกสค.ลงมติ เลิกจ้าง "สมมาตร" เหตุไม่ผ่านการประเมิน  
ย้ายพิจารณาอย่างเป็นธรรมแล้ว มั่นใจแนวทางแก้ปัญหาองค์การค้ำฯประสบความสำเร็จ**

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ

รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในองค์การค้ำฯของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ว่า จากการประชุมบอร์ด สกสค. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมาได้มีมติเลิกจ้างนายสมมาตร มีศิลป์ ผอ.องค์การค้ำฯเนื่องจากผลการดำเนินงานไม่ผ่านการประเมิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ทราบ

ซึ่งยืนยันว่าบอร์ดได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ส่วนการแก้ปัญหาการขาดทุนขององค์การค้ำฯ ซึ่งมีสาเหตุมาจากสินค้าไม่ได้คุณภาพ การตลาดไม่เก่งและมีการทุจริตเกิดขึ้นภายในตนได้มอบหมายให้นายธนเศรษฐ ธนบุญวัฒน์

หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้ำฯเข้ามาแก้ปัญหาทั้ง 3 เรื่องโดยให้แนวทางว่าการดำเนินงานต้องไม่กระทบสำนักพิมพ์เอกชน แต่ให้เดินไปด้วยกัน โดยยืนยันว่าจะไม่มีการผูกขาดอย่างแน่นอน

พร้อมทั้งให้เข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์เครื่องหมายลูกเสือและเนตรนารีซึ่งไม่แน่ใจว่าจะถูกเอกชนโวยวายหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาได้มีการทำไม่ถูกกฎหมายจนชิน ซึ่งตนไม่ดูบทบาทของใคร แต่ต้องทำให้ถูกกฎหมาย ไม่ได้อำนาจไม่ให้ออกชนขายแต่ต้องมาทำความเข้าใจและจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพื่อนำเงินรายได้เข้าองค์การค้ำฯ

นายธนเศรษฐ กล่าวว่า ตนได้เสนอแนวทางการดำเนินงานขององค์การค้ำฯถึง

รมว.ศึกษาธิการแล้วโดยในส่วนของกำหนดยุทธศาสตร์ให้แก่วิทยาลัยต่างๆทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และกรุงเทพมหานคร ยังต้องดำเนินการตามรูปแบบที่ควรดำเนินการต่อไป

โดยจะจับมือเดินไปพร้อมกันทั้งผู้คาแบบเรียนและโรงพิมพ์ จะไม่มีการผูกขาดตัดตอน

ทั้งนี้องค์การค้ำฯจะขอความร่วมมือทั้งโรงเรียนและคูคาเดิมขององค์การค้ำฯโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและผู้เรียนเป็นสำคัญ การซื้อหนังสือแบบเรียนต้องได้ราคาที่เหมาะสม ครบถ้วนทั้ง 8

กลุ่มสาระวิชาและปีนี้เป็นปีแรกที่องค์การค้ำฯได้พัฒนาตารางสอนและคู่มือการสอนของครูแจกให้แก่ครูฟรีรวมทั้งจะลงไปดูแลเรื่องของเครื่องหมายลูกเสือ เนตรนารี

ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบลิขสิทธิ์ให้องค์การค้ำฯด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำปลอมขายกันทั่วประเทศ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นต่อไปองค์การค้ำฯจะเข้มงวดตรวจสอบอย่างจริงจัง

"ขณะเดียวกันจะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการหากมีการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียน เอกสาร

ขอให้เลือกใช้องค์การค้ำฯและต่อไปการดำเนินงานขององค์การค้ำฯต้องทำอย่างเป็นระบบและโปร่งใส รวมทั้งให้แนวทางในการจัดซื้อกระดาษเพื่อความโปร่งใสและชัดเจน

โดยให้จัดซื้อจากโรงงานกระดาษบางปะอินในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้แนวทางการดำเนินการดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้ผลการประกอบการขององค์การค้ำฯในปี 2559 ดีขึ้น โดยปักธงไว้ว่าต้องได้กำไรแต่หากไม่ได้กำไรก็ขอให้ขาดทุนน้อยที่สุด" นายธนเศรษฐ กล่าว

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558](#)